

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังมีแรงซื้อดอลลาร์ช่วงสั้น แต่ทุนไหลเข้ายังหนุน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามแรงซื้อดอลลาร์ ที่มีกลับเข้ามาในช่วงสั้น จากทั้งนักลงทุน และผู้นำเข้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีเลอรัมองว่าเงินบาทไม่น่าจะอ่อนค่ามากนัก เพราะยังได้แรงหนุนจากการไหลเข้าของกระแสเงินลงทุน

*วานนี้บาทแตะระดับแข็งค่ามากสุดในรอบ 8 เดือน ที่ 31.74 หลังมีเงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรของไทย

*ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยร่วงลงหลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 4 ขณะที่สกุลเงินสำคัญอื่นๆ ทรงตัว

*ภาวะซื้อขายสกุลเงินหลักซบเซา เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญจากสหรัฐและยุโรป แต่การคาดการณ์อย่างต่อเนื่องที่จะมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมในยูโรโซน ส่งผลกระทบท่อยุโรป

*ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนเมื่อเทียบกับยูโรในวันพุธ ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรมากขึ้น ต่อรัสเซีย และแนวโน้มผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่เปราะบางของทางยูโรโซน ถ่วงยูโรลง โดยความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน อาจถ่วงยูโรลงอีก หากมีการคว่ำบาตรทางการค้ามากขึ้นต่อรัสเซีย

*ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโดยรวมถูกสกัดกั้นบางส่วน จากความขัดแย้งในยูเครน และฉนวนกาซ่า แต่ผลประกอบการที่สดใสจากบริษัทแอปเปิล ช่วยหนุนดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

*จุดสนใจของตลาดในระยะต่อไป อยู่ที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในสัปดาห์หน้า โดยนักลงทุนจะรอดูว่า เฟดจะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐหรือไม่ หลังข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อ แข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ
รพท.วันนี้ อยู่ที่ 31.774 บาท

*08.45 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.82/84 จาก 31.77/79 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.80/84 จาก 31.77/80 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.54/56 จาก 101.47 ในนิวยอร์กเมื่อคืน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3460/62 จาก 1.3464 ในนิวยอร์กเมื่อคืน

"บาทเข้านี้อ่อนค่าขึ้นมา จากแรงซื้อดอลลาร์ที่มีเข้ามาในระยะสั้น หลังจากที่
เงินบาทลงมา(แข็งค่า) ค่อนข้างลึกแล้วเมื่อวานนี้ แล้วก็มีส่วนของ month-end
(แรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือนจากผู้นำเข้า) เข้ามาด้วย" ดิลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทในเข้านี้อ่อนค่าจากเมื่อวาน หลังนักลงทุนบางส่วนกลับ
เข้าซื้อคืนดอลลาร์ที่อ่อนค่ามามากเมื่อเทียบกับเงินบาทในช่วงสั้น รวมทั้งมีแรงซื้อดอลลาร์
จากผู้นำเข้า ในช่วงปลายเดือนด้วย
อย่างไรก็ตาม ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทน่าจะอ่อนค่าได้ไม่มากนัก เพราะ
ยังมีแรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติ โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้
ไว้ที่ 31.77-31.87

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้